

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๙/ว ๓๓๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับงบประมาณในการดำเนินการจัดประกวดฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้บูรณาการการใช้งบประมาณที่โอนจัดสรรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดของท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ พร้อมทั้งดำเนินการจัดประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค (Cluster) ทั้งนี้ ขอให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๐๗๑